

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
	การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์				<p>วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ดำเนินการในพื้นที่โครงการหลวง ๓๘ ศูนย์/สถานี ๕ จังหวัด พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ๒๙ แห่งใน ๒๔ อำเภอ ของ ๘ จังหวัด พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ๑๑ พื้นที่ ๓ จังหวัด พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ๑๑๐ พื้นที่ ๕ จังหวัด ๒๒ อำเภอ พื้นที่โครงการรักษาน้ำ ๑๑ แห่ง ๗ จังหวัด เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ๗๔,๒๔๙ คน</p> <p>รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นแหล่งความรู้ด้านพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเป็นสถานที่การจัดกิจกรรมและนิทรรศการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเกษตรที่สำคัญของประเทศ พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม จำนวน ๕๕๒,๕๕๖ คน มีผู้ที่ได้อบรม/เข้าฐานการเรียนรู้ จำนวน ๑,๗๕๒ คน</p>	<p>๑๑๔,๕๑๐,๗๐๕.๔๐ (ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘)</p> <p>๖๗,๘๒๑,๗๔๒.๕๘ (ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘)</p>	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การ สั่งการของ นายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย หรือแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
	นโยบายที่ ๘ การ พัฒนาและส่งเสริม การใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ นวัตกรรม				<p>ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมาย</p> <p>๑) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชที่มีศักยภาพในการแข่งขันโดยใช้องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิตถึงการตลาด (๑๔ โครงการ) และพืชทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้หลักให้แก่ชุมชน (จำนวน ๔ โครงการ) โดยดำเนินงานไปแล้ว ๑๘ โครงการ</p> <p>๒) เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาชุมชนต้นแบบเพื่อคนอยู่ร่วมกับป่าไม่อย่างยั่งยืน ชุมชนต้นแบบที่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตบนพื้นที่สูง และกระบวนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพและมิติสังคม จำนวน ๑๖ โครงการ โดยเริ่มดำเนินการไปแล้ว ๑๕ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่ออนุมัติลงนามในสัญญาให้ทุนอุดหนุนนักวิจัยภายนอก ๑ โครงการ คาดว่าจะลงนามภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘</p> <p>๓) เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จำนวน ๒ โครงการ ผลการดำเนินงาน ได้ลงนามในสัญญาให้ทุนอุดหนุนนักวิจัยภายนอกเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔) การจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัย จำนวน ๕ โครงการ เริ่มดำเนินงานแล้ว ๕ โครงการ</p>	๔๔,๐๖๐,๗๖๑.๖๐ (ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘)	

- หมายเหตุ :
๑. ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗) โดยให้กระทรวงจัดทำข้อมูลในภาพรวม มิใช่ข้อมูลในภารกิจของหน่วยงานระดับกรม ยกเว้นสำนักนายกรัฐมนตรี
 ๒. จัดทำเป็น Microsoft Word ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๔
 ๓. เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกระทรวง โดยใช้กำหนดชื่อพื้นที่หน้าเว็บไซต์ว่า “รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล” และกำหนดชื่อหัวข้อย่อภายใต้พื้นที่ดังกล่าวว่า “รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”